



พลเอก วรพงษ์ สงวนเนตร

นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ ๑๒ เลขประจำตัว ๓๘๑๘

รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๕๘

สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ



ประวัติ

พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๘ ในกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ เป็นบุตรของ พันโท เจริญ และนางประไพ สง่าเนตร สมรสกับ นางวิชชุดา สง่าเนตร (สกุลเดิม ซีรานนท์) มีบุตรและธิดา ๒ คน คือ นายกิตติวิช สง่าเนตร และนางสาวกัลย์สุดา สง่าเนตร

ภายหลังสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนโยธินบูรณะ ด้วยจิตใจที่รักชีวิตทหาร และต้องการเจริญตามรอยเท้าพ่อ และพี่ชายทั้งสอง พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร จึงสมัครสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร ใน พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็นนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๒ และเข้ารับการศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ ๒๓ ระหว่างการเป็นนักเรียนนายร้อยนั้น ได้รับรางวัลเหรียญทอง และจารึกนามบนโล่การศึกษาดี ในปีการศึกษา ๒๕๑๗ และ ๒๕๑๘ รวมทั้งยังเป็นหัวหน้าต่อนีกด้วย



การศึกษา

เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ได้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรทหารตามแนวทางรับราชการของเหล่าทหารปืนใหญ่ตามลำดับ จนเมื่อสำเร็จหลักสูตรชั้นนายพันเหล่าทหารปืนใหญ่ รุ่นที่ ๒๕ ในปี ๒๕๒๖ ก็ได้รับทุนเข้าเรียนหลักสูตรชั้นนายพันเหล่าทหารปืนใหญ่ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จากนั้นในปี ๒๕๒๙ ได้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ ๖๔ ต่อมาในปี ๒๕๓๑ ได้เข้าศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ณ สหราชอาณาจักร และในปี ๒๕๓๗ ได้เข้าศึกษา ในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถัดมาในปี ๒๕๓๘ เข้ารับการศึกษหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การทหาร) ของโรงเรียนเสนาธิการทหารบก จากนั้นได้ทุนไปศึกษาต่างประเทศอีกครั้ง





ในปี ๒๕๓๘ โดยได้เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (Royal College of Defence Studies Course : RCDS) ณ สหราชอาณาจักร ต่อมา ในปี ๒๕๔๔ ได้เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ ๔๖ และในปี ๒๕๕๐ เข้ารับการศึกษหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ ๒๐ ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ซึ่งทุกหลักสูตรที่ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร เข้ารับการศึกษานั้น จะมีผลการเรียนที่ดีเยี่ยมมาโดยตลอด แสดงให้เห็นถึงสติปัญญาความสามารถทางการศึกษาที่โดดเด่นมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนนายร้อยจนถึงการรับราชการเป็นนายทหารแห่งกองทัพไทย

ตำแหน่งราชการสำคัญ

ภายหลังจบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๙ แล้วนั้น พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ได้เข้ารับราชการในตำแหน่งประจำศูนย์การทหารปืนใหญ่ซึ่งในปีต่อมา พ.ศ.๒๕๒๐ ได้ย้ายมาเป็นผู้บังคับหมวดในกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๓ และปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ และขยันขันแข็ง มีความเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ ในระหว่างนั้นได้มีโอกาสถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทในตำแหน่งนายทหารถวายความปลอดภัย หน่วยแยกรักษา

ความปลอดภัยบุคคลสำคัญประจำกรมราชองครักษ์เป็นเวลา ๔ ปี และในปี ๒๕๒๒ ได้เป็นผู้บังคับกองร้อยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๓ ซึ่งต่อมาได้ย้ายไปรับราชการในหน่วยต่าง ๆ ได้แก่ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๕ โรงเรียนทหารปืนใหญ่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จนเมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ในปี ๒๕๒๙ จึงได้กลับเข้ามารับราชการในกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๓ อีกครั้ง ในตำแหน่งรองผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๓

ชีวิตรับราชการของ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ได้ย้ายจากหน่วยรบมาเป็นอาจารย์ผู้ให้ความรู้หลังจากสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ณ สหราชอาณาจักร โดยในปี ๒๕๓๒ ได้รับการบรรจุให้เป็นอาจารย์สอนวิชาเสนาธิการกิจและความรู้ทั่วไป ประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก และเจริญก้าวหน้าตามลำดับ โดยในปี ๒๕๓๘ ได้ดำรงตำแหน่งอาจารย์หัวหน้ากอง โรงเรียนเสนาธิการทหารบก





บทบาทหน้าที่ทางการทหารของ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ได้เปลี่ยนแปลงหันเหอีกครั้ง จากการเป็นอาจารย์ที่มีลูกศิษย์เคารพนับถือ มากมายมาสู่บทบาทของฝ่ายเสนาธิการ อีกทั้งยังปรับย้ายจากกองทัพบกมาสู่กองบัญชาการกองทัพไทย (ในขณะนั้นคือกองบัญชาการทหารสูงสุด) เมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรจากสหราชอาณาจักร ในปี ๒๕๓๙ จึงได้ขอปรับย้ายมาเป็นหัวหน้าฝ่ายการเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่สำคัญยิ่งและนับเป็นการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญ ในชีวิตการเป็นทหาร อันเป็นรากฐานในการสร้างเสริมความรู้ ประสบการณ์ ในการบริหารงานหน่วยทหารขนาดใหญ่ให้แก่ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ในสายงานฝ่ายเสนาธิการของกองทัพไทย โดยเริ่มจากในปี ๒๕๓๙ เป็นผู้ช่วยการกองยุทธการ กรมยุทธการทหาร จากนั้นเจริญเติบโตมาในสายงานยุทธการตามลำดับ โดยในปี ๒๕๔๒ ได้เป็นรองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร ต่อมาในปี ๒๕๔๖ เป็นผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร ถัดจากนั้นมาในปี ๒๕๔๘ ได้ขึ้นเป็นรองเจ้ากรมยุทธการทหาร และในปี ๒๕๔๙ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้ากรมยุทธการทหาร จากนั้นได้เจริญก้าวหน้ามาตามลำดับ โดยในปี ๒๕๕๑ เป็นรองเสนาธิการทหาร ต่อมาในปี ๒๕๕๔ ได้ดำรง

ตำแหน่งสูงขึ้นไปเป็นเสนาธิการทหาร ในปีถัดมาคือปี ๒๕๕๕ เป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และเมื่อ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด



ด้านการบริหารจัดการ

พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเจ้ากรมยุทธการทหาร ได้ร่วมมีบทบาทสำคัญในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ฉบับใหม่ และเฝ้าติดตามการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ อย่างใกล้ชิด จนกระทั่งพระราชบัญญัติฯ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญที่ทำให้กองทัพมีเอกภาพ มีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงมากขึ้น พร้อมทั้งจะเผชิญกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ที่สำคัญเป็นการปรับโครงสร้างการบังคับบัญชาของกองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพ ให้มีความชัดเจนขึ้นมีการจัดตั้งคณะผู้บัญชาการทหารอย่างเป็นทางการ พร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการทางทหารในแต่ละระดับ ในยามปกติเพื่อติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด และแก้ไขปัญหาได้ทันทั่วทั้งที่ รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงระบบควบคุมบังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ได้ร่วมแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ของชาติมาโดยลำดับทั้งปัญหาด้านยุทธการ และปัญหาด้านอื่นๆ ที่มีใช้การบรรณานุกรม นับตั้งแต่เป็นผู้ช่วยการกองยุทธการ



กรมยุทธการทหาร ได้แก่ การดำเนินการอพยพคนไทยออกจากกัมพูชา เมื่อครั้งเกิดวิกฤติทางการเมืองในกัมพูชาถึงขั้นมีการปะทะกันอย่างรุนแรงระหว่างกองกำลังของพรรคการเมืองที่ต่างกันสองฝ่ายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๐ รัฐบาลไทยจึงให้กองบัญชาการกองทัพไทย (ขณะนั้นยังเป็นกองบัญชาการทหารสูงสุด) ส่งกำลังปฏิบัติการอพยพคนไทยในกัมพูชากลับประเทศไทย ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๐ โดยกองทัพอากาศส่งเครื่องบินลำเลียง แบบ C-130 จำนวน ๖ เครื่อง เดินทางรวม ๘ เที่ยว ไปรับคนไทยรวมทั้งชาวต่างชาติ และชาวกัมพูชา



จากสนามบินโปเชนตง กรุงพนมเปญ รวมจำนวนผู้อพยพทั้งสิ้น ๘๖๖ คน รวมทั้งได้ร่วมแก้ปัญหาการก่อการร้ายข้ามชาติ ในปี ๒๕๔๒ จากกรณีเหตุการณ์นักศึกษาพม่าบุกจับตัวประกันที่สถานเอกอัครราชทูตพม่าประจำประเทศไทย และจากเหตุการณ์กองกำลังกระเหรี่ยงก่อจลาจลมีบุกยึดโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดราชบุรี ใน พ.ศ. ๒๕๔๓ รวมทั้งการดำเนินการอพยพคนไทยออกจากกัมพูชาครั้งที่ ๒ ด้วยเหตุการณ์จลาจลบุกเผาสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงพนมเปญ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๖ โดยได้รับมอบภารกิจจากรัฐบาล ในเวลา ๒๒.๐๐ น. ซึ่งต้องเตรียมการอย่างเร่งด่วน และเวลา ๐๕.๑๕ น. ของวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๖ เครื่องบิน C-130 ของกองทัพอากาศเครื่องแรกก็มุ่งหน้าสู่สนามบินโปเชนตง กรุงพนมเปญ เพื่อปฏิบัติการอพยพคนไทย

ในกัมพูชากลับประเทศไทย จนแล้วเสร็จเมื่อเวลา ๑๘.๑๐ น. สามารถรับผู้อพยพจำนวนทั้งสิ้น ๖๘๙ คน ผลสำเร็จในการปฏิบัติการอพยพคนไทยทั้งสองครั้งนี้ ได้แสดงถึงศักยภาพของกองทัพไทย ซึ่งพร้อมที่จะสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของชาติ ในสถานการณ์วิกฤติได้อย่างรวดเร็ว



นอกจากนั้นแล้วยังได้ร่วมดำเนินการส่งกลับชาวมังลาว ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดหนองคาย ในระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ ในฐานะเป็นหัวหน้าคณะทำงานประสานการส่งกลับผู้ลี้ภัยเข้าเมืองชาวมังลาว

ในกรณีที่เกิดอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ เมื่อปี ๒๕๕๓ ซึ่งขณะนั้น พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ดำรงตำแหน่ง รองเสนาธิการทหาร ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพไทย (ส่วนหน้า) ได้จัดตั้ง **“ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพไทย (ส่วนหน้า)”** ณ กองบิน ๕๖ เพื่อดำเนินการวางแผน ควบคุม อำนวยการ สั่งการปฏิบัติต่อศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเหล่าทัพ รวมทั้งบูรณาการการปฏิบัติร่วมกับส่วนราชการพลเรือนในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนจนสถานการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติ



จากการที่ พลเอก วรพงษ์ ส่างเนตร มีพื้นฐานงานด้านการป้องกันภัยทางอากาศ ในขณะที่ดำรงตำแหน่ง รองเสนาธิการทหาร จึงได้รับมอบหมายให้เป็นประธานคณะทำงานบูรณาการความต้องการในการจัดหาและพัฒนาโครงการในระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพไทยซึ่งผลการดำเนินงานดังกล่าว ได้กำหนดความต้องการเชื่อมต่อและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเป้าหมายทางอากาศอัตโนมัติของทุกเหล่าทัพในแต่ละระดับ อันเป็นพื้นฐานนำไปสู่การดำเนินโครงการนำร่องการป้องกันภัยทางอากาศและการเชื่อมต่อเครือข่ายระบบควบคุมบังคับบัญชา ระหว่างศูนย์บัญชาการทางทหาร และศูนย์ปฏิบัติการเหล่าทัพ ในลักษณะของ Network Centric Operations ที่เป็นรูปธรรมทำให้การป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในคราวที่ประเทศไทย ประสบกับมหาอุทกภัย ในปี ๒๕๕๔ พลเอก วรพงษ์ ส่างเนตร ในขณะที่เป็นเสนาธิการทหาร ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพไทย (ส่วนหน้า) ซึ่งได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพไทย (ส่วนหน้า) ร่วมปฏิบัติงานกับรัฐบาลอย่างใกล้ชิด นับเป็นกลไกหลักที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย โดยได้ดำเนินการ วางแผน ควบคุม อำนวยการ สั่งการปฏิบัติต่อศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเหล่าทัพ



รวมทั้งบูรณาการทรัพยากรทางทหารและพลเรือนในการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เริ่มเกิดภัยพิบัติจนกระทั่งสถานการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติ ซึ่งผลจากการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนของกองทัพไทยในครั้งนั้น ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ กองทัพไทยเป็นอย่างมากและได้รับความชื่นชมจากคนไทยในทุกหมู่เหล่า

พลเอก วรพงษ์ ส่างเนตร ได้ริเริ่มให้พัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลและรายงานทางทหาร (Message Text Format : MTF) ตั้งแต่ครั้งเป็นผู้อำนวยการกองยุทธการ กรมยุทธการทหาร และเมื่อดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้ผลักดันจนเป็นผลสำเร็จ โดยมีแบบฟอร์มที่เป็นมาตรฐานเพื่อให้ฝ่ายต่างๆ ในศูนย์บัญชาการทางทหารฯ และหน่วยปฏิบัติในสนามจนถึงระดับกองกำลังป้องกันชายแดนได้รายงานสถานการณ์ โดยใช้ระบบ MTF แทนการใช้กระดาษ ทำให้สามารถรวบรวมสถิติข้อมูลเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น



ด้านการปกครองบังคับบัญชาและการพัฒนาหน่วย

ตลอดระยะเวลาของการรับราชการในทุกตำแหน่ง พลเอก วรพงษ์ ส่างเนตร ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงขีดความสามารถของหน่วยภายใต้การปกครองบังคับบัญชาอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งให้ความสำคัญต่อสวัสดิการชีวิตความเป็นอยู่ของกำลังพล ผู้ใต้บังคับบัญชา



และครอบครัว อย่างมีเมตตาเอื้ออาทร ควบคู่กับการส่งเสริมให้กำลังพลของหน่วย มีความรู้ มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม โดยเน้นการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพระราชดำริสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและดำรงชีพ

ดังเช่น เมื่อครั้ง พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ดำรงตำแหน่ง เจ้ากรมยุทธการทหาร ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ มีอุดมการณ์ ความอดทน มีความรู้ในหน้าที่การงาน ส่งเสริมให้กำลังพลศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม สนับสนุนและปรับปรุงด้านสวัสดิการ สนับสนุนการออกกำลังกาย ลด ละ เลิกอบายมุขที่บั่นทอนสุขภาพ เสริมสร้างความเป็นผู้มีวินัยอันดี ประพฤติถูกต้องตามแบบธรรมเนียมทหาร รวมทั้งสร้างกำลังพลให้มีคุณภาพและมีความสุขในการทำงาน ได้แก่ การเสริมสร้างทักษะ



การพิมพ์หนังสือราชการให้แก่นายทหารประทวนที่ดำรงตำแหน่งเสมียน การอบรมการเขียนข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการให้แก่ฝ่ายเสนาธิการ การเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศ การแจกจ่ายข้าวสารอาหารแห้งให้แก่นายทหารประทวน และพนักงานราชการที่มีรายได้น้อย การแจกทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ การแจกรางวัลข้าราชการดีเด่น การจัดหาคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสวดมนต์ และปฏิญาณตนเป็นประจำทุกวัน (ซึ่งยังคงปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน)

การลด ละ เลิก สูบบุหรี่ยในที่ทำงาน การออกกำลังกายทุกบ่ายวันพุธ การดำเนินกิจกรรม ๕ ส. (สะอาด สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) และการอบรมองค์ความรู้เกี่ยวกับการเป็นทหารอาชีพ เป็นต้น

ด้านเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชา กรณีปราสาทพระวิหารนำไปสู่ความขัดแย้ง เรื่องเขตแดนจนลุกลามถึงขั้นการปะทะและเกิดการสู้รบกันตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา



ทั้งบริเวณปราสาทพระวิหารและพื้นที่ใกล้เคียงที่ประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๘ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศเป็นประธานร่วม จึงได้จัดตั้งคณะทำงานร่วม (JWG) ขึ้น โดยมอบหมายให้ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร เสนาธิการทหาร (ตำแหน่งในขณะนั้น) และ พลเอก เนียง พาด รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาเป็นประธานร่วม เพื่อเป็นกลไกในการหารือเกี่ยวกับการแก้ไขสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณปราสาทพระวิหาร และการร่วมมือกันปฏิบัติตามคำสั่งมาตรการชั่วคราวของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ





คณะทำงานร่วม (JWG) ได้จัดการประชุมจำนวน ๓ ครั้ง ผลจากการประชุม ทำให้ไทยและกัมพูชา สามารถยุติการปะทะกันด้วยกำลังทหารบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาลงได้ นำไปสู่ความร่วมมือในการปรับกำลังทหารของทั้งสองฝ่ายที่เผชิญหน้ากันอยู่บริเวณปราสาทพระวิหารและเขตใกล้เคียง ส่งผลให้สถานการณ์บริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา กลับเข้าสู่ภาวะปกติ เกือบทำให้ประชาชนทั้งสองประเทศกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันในฐานะประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างสันติสุข และพร้อมที่จะร่วมกันก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็ง ในปี ๒๕๕๘

จากนักเรียนเตรียมทหารสู่ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ย้อนหลังไปในปี ๒๕๑๒ เมื่อนักเรียนเตรียมทหารวรวงษ์ สง่าเนตร ได้ย่างก้าวแรกเข้าสู่รั้วจักรดาว ด้วยลักษณะนิสัยที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี มีคุณธรรมและจริยธรรม มุ่งมั่น ทุมเท เสียสละ ปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมอย่างไม่ย่อท้อ ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ พร้อมทั้งได้รับการหล่อหลอม และปลูกฝังจากครอบครัวที่อบอุ่น มีผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานที่ดี และที่สำคัญมีภรรยา และ



บุตรธิดาคอยให้กำลังใจและสนับสนุน ทำให้เกิดอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่ นำมาใช้เป็นเครื่องนำทางในการปฏิบัติงานเพื่อสังคมและประเทศชาติเหนือสิ่งอื่นใด คือ การให้ความสำคัญสูงสุดในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมน้อมนำพระราชดำริส และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง และยึดถือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ภายใต้กรอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงกลาโหม ส่งผลให้ พลเอก วรวงษ์ สง่าเนตร ผู้ซึ่งมีบุคลิกภาพที่สง่างาม มีลักษณะของความ เป็นผู้นำ ได้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด อันเป็นที่ยอมรับ และเป็นที่รักของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาในทุกระดับ นับได้ว่าเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นความภาคภูมิใจของกองบัญชาการกองทัพไทย และกองทัพไทย สมควรที่จะได้รับรางวัลเกียรติยศ จักรดาวสาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติสืบต่อไป

